

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

ปัญหาเดิมช่วงหยุดยาว

เห็นข่าวที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้กำลังใจการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว หลังรับรายงานว่าการเดินทางในประเทศคึกคักขึ้น พร้อมเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนสำคัญกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดเงินหมุนเวียน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ ฟังแล้วทำให้เห็นว่าหน่วยงาน องค์กร ยังคงเตรียมพร้อมในการรองรับการเดินทางหลากหลายรูปแบบของประชาชน ที่ต้องเจอสภาพความแออัดช่วงเทศกาล

จากข้อมูลพบว่า บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ได้เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสาร รถมอเตอร์ไซด์ ให้เพียงพอ กับความต้องการของประชาชน โดยวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 55,000-60,000 คน ต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 20-30% จากช่วงก่อนวันหยุดยาว ใช้รถโดยสาร รถ บขส. รถร่วม และรถตู้ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ รวม 3,000 เที่ยว และเส้นทางที่มีผู้โดยสารจองตัวมากที่สุดคือ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ขอนแก่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และนครพนม

ซึ่งกรมทางหลวงเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขาออกวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 และขาเข้าวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ขา

ออก วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 และขาเข้าวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ทล.คาดว่าในช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 รวม 5,375,727 คัน

นายกรัฐมนตรียังย้ำให้ประชาชนเตรียมพร้อม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ มีน้ำใจระมัดระวังในการขับขี่ เพราะวันหยุดยาวมักจะมีสถิติอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปีทั่วประเทศ แม้จะเป็นวันหยุดทางด้านศาสนา ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับ หรือ ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นรายบุคคล แม้จะมีหลายองค์กร หลายหน่วยงานรณรงค์ แจ้งเตือนให้เป็นภัยที่เกิดจากการขับขี่โดยประมาท รวมถึงผลกระทบ ผลเสียที่จะตามก็ยังคงพบว่ามีอุบัติเหตุช่วงหยุดยาวก็ยังคงมากอยู่

อีกปัญหาหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องรับมือคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ย่อย เนื่องจากรัฐและหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็มีความกังวลว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงทำให้รัฐบาลขอให้ทุกคนที่เดินทางวางแผนการท่องเที่ยว และเดินทางให้ดี และยังคงต้องระมัดระวัง ดูแลตนเอง และคนใกล้ชิดให้ปลอดภัยตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิดด้วย พร้อมย้ำมาตรการในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือเป็นประจำ และใช้แอลกอฮอล์

ในช่วงหยุดยาวนี้เราคงได้เห็นภาพเดิมที่เคยเห็นเหมือนทุกครั้งคือ ประชาชนไปรอที่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟจำนวนมาก มีทั้งนั่งและนอนรอเที่ยวรถ รวมไปถึงภาพรถติดยาวเหยียดบนถนนเส้นหลักที่มุ่งหน้าไปต่างจังหวัด และรายงานข่าวเรื่องสถิติอุบัติเหตุทั้งวันอันตรายหลังจากนั้นก็ยังมีข่าวที่ต้องลุ้นว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นขนาดไหนหลังจากผ่านวันหยุดยาวไปแล้ว จนเป็นภาพข่าวที่สังคมเคยชิน กลายเป็นวงจรปรากฏการณ์ที่ต้องพบเจอ ตามสภาพแนววิถีของคนในสังคมไทย ที่พร้อมเผชิญกับความยากลำบากในหัววันหยุดยาวเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขแค่ช่วงหนึ่ง.